
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 25๖๖ 
 วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม 256๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.   

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ผู้มาประชุม  
             ชื่อ – สกุล             ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

1. นายวรพงศ์  มานะกล้า   ประธานสภาฯ  วรพงศ์  มานะกล้า 
2. นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ   รองประธานสภาฯ สมมารถ  ผ่องสุวรรณ 
3. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง   สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง 
4. นายเลาะ อิฐฤทธิ์    สมาชิสภา อบต. ม.๔ เลาะ  อิฐฤทธิ์ 
5. นายสุนิน  ทอดท้ิง   สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน  ทอดท้ิง 
6. นายสว่าง ประกอบ   สมาชิกสภา อบต. ม.๖  สว่าง  ประกอบ 
7. นายจาตุรงค์  ส่งแสง   สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์  ส่งแสง 
8. นายสมปอง  ชัยศิริ   สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง  ชัยศิริ 
9. นายสุริยันต์  อยู่ล่าย   เลขานุการสภาฯ  สุริยันต์  อยู่ล่าย 

                      
ผู้ลาประชุม  ๑ คน ได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน
  
ผู้ขาดประชุม -  ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๗  คน  ได้แก่ 
  ชื่อ-สกุล      ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
1. นายเอกชัย  หลงขาว   นายก อบต. นาทอน เอกชัย  หลงขาว  
2. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์   รองนายก อบต. นาทอน สุวรรณ สิงห์อินทร์ 
๓. นายมามูด  ย่าเหล   รองนายก อบต.นาทอน มามูด ย่าเหล 
๔. นางสุนีย์  แก้วกุก   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ สุนีย์  แก้วกุก 
๕ นางซารีต้า เด็นหลี   หัวหน้าส านักงานปลัด ซารีต้า เด็นหลี 
๖.        นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ พรพิสุทธิ์ ใจสมุทร 
๗. นายวีรพงศ์ แสงจันทร์   นักวิเคราะห์ฯ  วีรพงศ์ แสงจันทร์ 
๘. นางสาวกันทิมา เจริญฤทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการ กันทิมา เจริญฤทธิ์ 
9. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา  สันหลี  นิติกร   นิตยา   สันหลี 
10. นางสาวกานดา  ชอบงาน   ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์    กานดา   ชอบงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

- เลขานุการสภาฯได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ี
ได้ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญประธานสภาฯ 
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๖  
- นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน กล่าว
เปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ - แจ้งการลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ของ นางสาวขวัญฤทัย    เกื้อ

เดช  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัย

ท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
ประธานสภาฯ - สอบถามมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี 

๒๕๖๖ ประชุมเมือ่วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ มีสมาชิกสภา
ฯ อยู่ในท่ีประชุมจ านวน ๘ ท่าน ขอมติรับรองโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุม  - รับรอง         ๗   เสียง 
ไม่รับรอง -      เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 

       
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนด าเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) ประจ าปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาฯ 

นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร – ในฐานะหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจ าปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่รายงานและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

    ท้ังนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมพิจารณา
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาฯ เพื่อ
รับทราบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖  
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โดยสรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ ท้ัง ๗ ยุทธศาสตร์ ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จ านวน ๑๓๘ โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้
ด าเนินการโครงการจริงจ านวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๖ และมีข้อเสนอแนะ
ผลจากการพัฒนา 

๑. การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน  
ข้อเสนอแนะจัดท าโปรแกรมแผนท่ีภาษียังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ได้ ๑๐๐% ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่ม
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

๒. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ  
ข้อเสนอแนะบูรณาการและประสานความร่วมมือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ  

๓. ขาดบุคลากรโดยเฉพาะกองช่าง  
ข้อเสนอแนะ สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับภารกิจปริมาณงานและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน โดยเฉพาะกองช่าง เนื่องจากภารกิจของกองช่างจะต้อง
ด าเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ ในด้านงานแบบแผนและก่อสร้าง 
งานควบคุมอาคาร งานผังเมืองและงานสาธารณูปโภค ยังขาดข้าราชการท่ีรับผิดชอบใน
งานด้านนี้ รวมถึงผู้อ านวยการกองช่าง ส่งผลท าให้การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ล่าช้า 

๔. การตั้งงบประมาณโครงการ/กิจกรรมไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด
งบประมาณและการตั้งจ่ายรายการใหม่ 

๕. พื้นท่ีอยู่ในเขตป่า ป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาม พรบ.พ.ศ.๒๔๘๔ 
 ข้อเสนอแนะ จะต้องด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นท่ีก่อนด าเนินการโครงการต่าง ๆ กรณี

ปรับปรุง ซ่อมแซม สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องรายงานภายหลังด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาในการจัดท าโครงการท่ีก าหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติจริงเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

 ข้อเสนอแนะ เสนอให้ผู้บริหารเร่งรัดการด า เนินการโครงการท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ทันต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

     7. การต้ังงบประมาณโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบล   นา
ทอน (นาทอนเกมส์) งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดโครงการ ข้อเสนอแนะ ต้ัง
งบประมาณเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมและเพียงพอกับโครงการเพื่อความสะดวกในการ
ด าเนินงาน 

        ๘. การจัดโครงการไม่ต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดได้และน ามาสรุปผลความส าเร็จได้จริง 
ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เร่ือง 

ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ........ 
ประธานสภาฯ  - ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงระเบียบ ขั้นตอนการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล 
นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ ขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบล ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

 วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  

  ขั้นตอน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณีท่ีประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียว การพิจารณา วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ จะเปิดให้สมาชิกสภาฯ ได้
อภิปรายและลงมติ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ วาระท่ีสองขั้นแปรญัตติ โดย
ให้ท่ีประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานสภาท่ีประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กรณีไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ ก็จะไม่มีการลงมติ ให้ผ่าน
เข้าสู่ วาระท่ีสาม ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ โดยวาระท่ีสามไม่มีการ
อภิปรายเว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร 

นายเอกชัย หลงขาว -ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เสนอให้ท่ีประชุมสภาฯพิจารณาร่ าง
ข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติจะอนุมัติให้พิจารณาร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่อง 
ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ........สามวาระรวดเดียว
หรือไม่ มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมสภา  จ านวน ๘  ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  อนุมัติ ๗      เสียง 
    ไม่อนุมัติ   -    เสียง  
  งดออกเสียง ๑  เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงหลักการและเหตุผลรายละเอียดร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาทอน เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ 
พ.ศ........ และให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย ในการพิจารณาวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

นายเอกชัย  หลงขาว  - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงหลักการและเหตุผล รายละเอียด
ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาต
ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ........ หลักการเพื่อก าหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินของรัฐ จากผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ท่ีดินของรัฐในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
เหตุผล โดยท่ีมาตรา ๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
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ประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการ
ใช้ท่ีดินของรัฐ จากผู้ท่ีได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นรายได้และน าไปใช้ในกิจการตามอ านาจ
หน้าท่ี จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ ประกอบกับในช่วงท่ีผ่านมาทางการประปาส่วน
ภูมิภาคได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณะแปลงทุ่งยาว บริเวณหมู่ท่ี ๘ บ้าน ทุ่ง
ใหญ่ จ านวน ๖ ไร่ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้อนุญาตแล้ว ตามการขออนุญาตใช้
ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ตามมาตรา ๙ แห่งประมวล กฎหมายท่ีดิน และผู้ได้รับอนุญาต
ต้องเสียค่าตอบแทนรายปีให้แก่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จึงต้องตรา
ข้อบัญญัติฉบับนี้มารองรับค่าตอบแทน  

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี สอบถาม
กรณีท่ีดินประชาชนท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนและทางหน่วยงานอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน จะต้องเสีย
ค่าตอบแทนตามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ และการบังคับใช้ครอบคลุมท้ังต าบลหรือไม่ 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
สอบถามค่าตอบแทนท่ีได้รับท าไมต้องแบ่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงผู้มีหน้าท่ีเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี 
ต้องเป็นผู้ท่ีขออนุญาตตามขั้นตอนการปฏิบัติการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดินและได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๙ แห่งประมวล 
กฎหมายท่ีดิน กรณีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกท่ีดินป่าสงวนหรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน หรือป่าตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๔๘๔ ไม่เข้าข่ายท่ีต้องเสีย
ค่าตอบแทน และข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
เท่านั้น กรณีต้องเสียแบ่งค่าตอบแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพราะเป็นไป
ตามบทบัญญัติ มาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน วรรคสองให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดแบ่งค่าตอบแทนท่ีได้รับตามวรรคหนึ่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดในอัตราร้อยละส่ีสิบของค่าตอบแทนท่ีได้รับภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับ  

ประธานสภาฯ  - สอบถามมติพิจารณาขั้นรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   นา
ทอน เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ.......หรือไม่ 
มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมสภา จ านวน ๘ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  รับหลักการ  จ านวน ๗ เสียง 
  ไม่รับหลักการ จ านวน – เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียงได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ - เข้าสู่วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ  และให้สมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติ ปรากฏว่า ไม่มี

สมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติ 
- เข้าสู่วาระท่ีสาม ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ........ 
- สอบถามมติพิจารณาขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล     นา
ทอน เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ........หรือไม่ 
มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมสภา จ านวน ๘ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 
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มติท่ีประชุมสภาฯ -  เห็นชอบให้ตราฯ  จ านวน ๗ เสียง 
- ไม่เห็นชอบให้ตราฯ จ านวน – เสียง 
- งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียงได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 

๔.๒ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์เกษตร เพื่อจัดซ้ือ
ชุดปั้มน้ าบาดาล ๒ HP ๑๒ ใบพัด ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ๒๒๐ V จ านวน ๑ ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์เกษตร 
เพื่อจัดซื้อชุดปั้มน้ าบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต้องจัดซื้อ
กิจการประปาบ่อบาดาลสามแยกขอนคลาน หมู่ท่ี ๕ ได้โอนให้องค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอน ด าเนินการบริหารกิจการประปา ปัจจุบันชุดปั้มน้ าบาดาลช ารุด ไม่สามารถซ่อมได้
และไม่คุ้มค่าท่ีจะซ่อมบ ารุง จึงต้องจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนเครื่องเดิม รายละเอียดการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์เกษตร เพื่อจัดซื้อชุดปั้มน้ าบาดาล ๒ HP 
๑๒ ใบพัด ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ๒๒๐ V จ านวน ๑ ชุด งบประมาณต้ังไว้จ านวน ๓๐,๕๐๐ บาท 
คุณลักษณะครุภัณฑ์  
ดังนี้  – มอเตอร์ขนาด ๔” ๒ HP ๑ เฟส ๒๒๐ V พร้อมสายไฟยาว ๔๘ นิ้ว  

– สวิทช์คอนโทรล ๒ HP ๒๒๐ V ๕๐ Hz 
ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เหตุผล

ความจ าเป็นท่ีต้องจัดซื้อเพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม น ามาใช้เป็นเครื่องสูบน้ าผลิตประปาให้
ประชาชน โซนบริเวณสามแยกขอนคลอน   โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท่ีต้ังไว้  
๓๙๓ ,๖๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด 
๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๒๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายสุนิน  ทอดท้ิง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา สนับสนุนท่ี
จะด าเนินการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อชุดปั้มน้ า จะได้แก้ไขความเดือนร้อนการใช้น้ าของ
ประชาชน และฝากขอให้ผู้บริหารได้ด าเนินการปรับปรุงระบบถังกรองน้ า เพื่อประชาชน
จะได้มีน้ าสะอาดส าหรับใช้อุปโภค บริโภค 

ประธานสภาฯ - ขอมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์เกษตร เพื่อจัดซื้อชุดปั้มน้ า
บาดาล ๒ H ๑๒ ใบพัด ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ๒๒๐ V จ านวน ๑ ชุดงบประมาณ ๓๐,๕๐๐.๐๐ 
บาท ขอมติโดยการยกมือจ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  
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มติท่ีประชุม   อนุมัติ  ๗   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 

 งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๓ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์
เกษตร เพื่อจัดซ้ือชุดปั้มน้ าบาดาล ๒ HP ๑๒ ใบพัด ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ๒๒๐ V จ านวน 
๑ ชุด 

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์
เกษตร 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน ทางกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านยางต้นเดียว หมู่ท่ี ๑ บ้านนา
ทอน ได้ขอความอนุเคราะห์ขอสนับสนุนชุดปั้มน้ าบาดาลเพื่อใช้ในกิจการประปา เนื่องจาก
ปัจจุบันเครื่องเดิมช ารุด ทางกิจการประปายางหมู่บ้าน บ้านยางต้นเดียวมีเงินงบประมาณ
ไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการ โดยได้จัดท าโครงการเพื่ อขอสนับสนุน อาศัยอ านาจตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเรื่องการบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๗ อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน 
(๖) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลในกรณีท่ี
รายได้ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์เกษตร เพื่อจัดซื้อชุดปั้ม
น้ าบาดาล ๒ HP ๑๒ ใบพัด ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ๒๒๐ จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ 
๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                
คุณลักษณะครุภัณฑ์  
ดังนี้  – มอเตอร์ขนาด ๔” ๒ HP ๑ เฟส ๒๒๐ V พร้อมสายไฟยาว ๔๘ นิ้ว  

– สวิทช์คอนโทรล ๒ HP ๒๒๐ V ๕๐ Hz 
ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เหตุผล

ความจ าเป็นท่ีต้องจัดซื้อเพื่อสนับสนุนให้กับกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านยางต้นเดียว หมู่ท่ี 
๑ บ้านนาทอน ท่ีไม่มีงบประมาณจัดซื้อ ใช้ในการผลิตน้ าประปาให้ประชาชน 
โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดื อน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท่ีต้ังไว้ ๓๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๒๙๗ ,๕๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 
๒๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 
 
 



-8- 
 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ีจะ
โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อสนับสนุนให้กับกิจการประปายางต้นเดียว แต่ถ้าหากในอนาคต
กิจการประปายางต้นเดียวไม่สามารถท่ีบริหารจัดการได้ เห็นควรประสานหมู่บ้านเพื่อรับ
โอนมาให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจะได้ด าเนินการบริหารเอง 

ประธานสภาฯ - ขอมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์เกษตร เพื่อจัดซื้อชุด
ปั้มน้ าบาดาล ๒ H ๑๒ ใบพัด ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ๒๒๐ V จ านวน ๑ ชุดงบประมาณ 
๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือจ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๘ คน  

มติท่ีประชุม   อนุมัติ  ๗   เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 

 งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๔ พิจารณาขอความเห็นชอบเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านช่องไทร และโครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านนาทอน 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารช้ีแจงการขอความเห็นชอบเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านช่องไทร และโครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านนาทอน 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจงการขอความเห็นชอบเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเงิน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านช่องไทร และโครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบ้านนาทอน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหตุผลท่ีขอ
เงินอุดหนุนงบประมาณเพราะมีจ านวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น โดยท่ีทางโรงเรียนท้ังสองได้ท า
หนังสือเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตามจ านวนเด็กท่ีเพิ่มขึ้น 
โรงเรียนบ้านช่องไทร จ านวนเด็กเพิ่ม ๔ คน คนละ ๒๒ บาท/คน จ านวน ๑๐๐ วัน เป็นเงิน 
๘,๘๐๐ บาท และโรงเรียนบ้านนาทอนเพิ่ม ๕ คน คนละ ๒๒ บาท/คน จ านวน ๘๔ วันเป็นเงิน 
๙,๒๔๐ บาท ส่วนรายละเอียดอื่นๆ มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการด าเนินการเงินอุดหนุนเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ (๙) เงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้ัง
งบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ และอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ 
๑๖ การต้ังงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท าตามท่ี
มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยก าหนด และข้อ ๒๖ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น  
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  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบเงินอุดหนุนแล้วก็จะด าเนินการโอน

เงินอุดหนุนซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ โอนเพิ่มแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านช่องไทร จ านวน ๘,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ านวน ๕ คน อัตรามื้อ
ละ ๒๒ บาท ต่อคน จ านวน ๑๐๐ วัน โดยโอนลดจาก แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวนเงินอนุมัติ 
๒๙,๔๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอนงบ จ านวน ๒๔,๔๕๐ บาท โอนลดจ านวน ๘,๘๐๐ บาท 
คงเหลือหลังโอนงบ จ านวน ๑๕,๖๕๐ บาท และโรงเรียนบ้านนาทอนเพิ่ม ๕ คน คนละ ๒๒ 
บาท/คน จ านวน ๘๔ วันเป็นเงิน ๙,๒๔๐ บาท โอนเพิ่มแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาทอน จ านวน ๙,๒๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ านวน ๕ คน อัตรามื้อละ ๒๒ 
บาท ต่อคน จ านวน ๘๔ วัน โดยโอนลดจาก แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวนเงินอนุมัติ ๒๙,๔๐๐ บาท 
คงเหลือก่อนโอนงบ จ านวน ๑๕,๖๕๐ บาท โอนลดจ านวน ๙,๒๔๐ บาท คงเหลือหลังโอนงบ 
จ านวน ๖,๔๑๐ บาท  

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี ขอให้ตรวจสอบ
รายช่ือเด็กนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นว่าซ้ าซ้อนกับโรงเรียนอื่นหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณเงิน
อุดหนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลและระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย – ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ก็จะให้กองการศึกษาฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนท่ีจะด าเนินการโอนเงินอุดหนุนท้ังนี้เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติพิจารณาขอความเห็นชอบเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านช่องไทร และโครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนบ้านนาทอน มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมสภา จ านวน ๘ ท่าน ลงมติโดย
การยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  เห็นชอบ  จ านวน ๗ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง 
งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 

๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน
ทุ่งใหญ่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนบริหารจัดการแทน 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการรับมอบกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่ง
ใหญ่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนบริหารจัดการแทน 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง เหตุผลการรับมอบกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี  ๘ 
บ้านทุ่งใหญ่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนบริหารจัดการแทน เนื่องจากได้มีหนังสือ
จากคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน  ได้ขอส่งมอบการบริหารกิจการประปา ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนบริหาร โดยให้เหตุผลขาดศักยภาพในการบริหาร โดยมี
มติประชาคมผู้ใช้น้ าให้โอนคืนให้องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารแทน  
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 ท้ังนี้เมื่อท่ีประชุมมีมติรับมอบก็จะด าเนินการเข้าไปบริหารจัดการกิจการประปาตาม

แนวทางท่ีเคยด าเนินการก่อนหน้านี้  
นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๘ บ้านทุ่งใหญ่ เห็นด้วยท่ี

จะให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนรับมอบเข้ามาบริหารแทน ระบบประปาได้ก่อสร้าง
มานานแล้ว ต้ังแต่  ๒๐ กันยายน ๒๕๒๔ วัสดุอุปกรณ์บางอย่างช ารุดทรุดโทรด ใช้การ
ไม่ได้ ไม่คุ้มกับการซ่อมแซม ปัญหาหลายๆ อย่าง สะสมเรื่อยมา ซึ่งท่ีผ่านมาคณะ
กรรมการฯ ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการแต่ก็ไม่เป็นผล อีกท้ังผู้ใช้น้ าก็ไม่ให้ความส าคัญ
ต่อข้อบังคับกติกาการใช้น้ ามีบางส่วนไม่ปฏิบัติตาม เลยเป็นเรื่องยากต่อการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการฯ มีการเสนอขอมติจากท่ีประชุมผู้ใช้น้ าถึงสามครั้ง สุดท้ายท่ีประชุมมี
มติให้มอบคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งใหญ่ต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สอบถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๘ 
บ้านทุ่งใหญ่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนบริหารจัดการแทน มีสมาชิกสภา อยู่ใน
ห้องประชุมสภา จ านวน ๘ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  เห็นชอบ  จ านวน ๗ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง 

งด ออกเสียง จ านวน ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์  มานะกล้า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 ๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สินที่ได้จากงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๐  

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการรับโอนทรัพย์สินท่ีได้จากงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง เหตุผลการรับโอนทรัพย์สินท่ีได้จากงบพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ เพื่อให้ขั้นตอนการรับ
โอนถูกต้องสมบูรณ์ ต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น โดยเป็นการรับโอนสินทรัพย์ท่ี
ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อเช่ือมโยงการท่องเท่ียวอุทยาน 
รายละเอียดมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้ีแจง 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง สินทรัพย์ท่ีรับโอนตามโครงการมี
ท้ังหมด ๑๘ รายการ ดังนี้ 

 ๑.งานก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเท่ียว จ านวน ๑ รายการเป็นเงิน ๑,๓๗๙,๖๐๒.๔๗ บาท 
 ๒.งานก่อสร้างห้องน้ า จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๖๒,๗๖๗.๗๘ บาท 
 ๓.งานก่อสร้างรั้วสแตนเลส  จ านวน ๑ รายการ  เป็นเงิน ๓๙๙,๗๓๖.๓๖ บาท 
 ๔.งานก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๗๑,๑๓๙.๔๔ บาท 
 ๕. งานก่อสร้างโรงจอดรถ จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๘๕,๐๘๕.๒๑ บาท 
 ๖. งานก่อสร้างลานคอนกรีต จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๗๒,๖๔๖.๐๓ บาท 
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 ๗. งานก่อสร้างบันได คสล.จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔๘,๒๐๑.๙๗ บาท 
 ๘. งานก่อสร้างเรียงหินพร้อมยาแนว จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๘๗๐,๖๖๖.๘๔ บาท 
 ๙. งานก่อสร้างรั้วเหล็ก จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗๘,๘๒๗.๗๐ บาท 
 ๑๐. งานก่อสร้างประติมากรรมซากฟอสซิล จ านวน ๑ รายการเป็นเงิน ๔๔๓,๙๑๓.๔๒ 

บาท 
 ๑๑. งานป้ายส่ือความหมาย จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔๑๒,๓๘๓.๔๒ บาท 
 ๑๒. งานไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙๐๙,๗๓๑.๖๓ บาท 
 ๑๓. งานก่อสร้างป้ายเขานางด าพร้อมตกแต่ง จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๙๔,๗๙๐.๐๐ 

บาท  
 ๑๔. งานก่อสร้างป้ายช่ืออาคารพร้อมตกแต่ง จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๖๔,๙๓๐.๐๐ 

บาท 
 ๑๕. งานจัดสวนพร้อมตกแต่ง จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๖๒,๓๒๕ บาท 
 ๑๖. งานระบบประปาภายนอกอาคาร จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๙๘๖.๐๐ บาท 
 ๑๗. งานปรับท่ี จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๖๒๔.๘๓ 

บาท 
 ๑๘. เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
 การจัดท าบันทึกข้อตกลงการโอนสินทรัพย์ได้ด าเนินการเมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๑๕๖๑ 

โดยผู้โอน นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในขณะนั้น และผู้รับโอน
นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนในขณะนั้น 
การรับโอนทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่าตามมาตรา ๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติว่า “ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานรัฐท่ีอยู่ภายใต้บัง คับแห่งพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุส าหรับกรณีอื่น
ท่ีมิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีทีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและเมื่อได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หมวด ๙ การบริหารพัสดุ  

ประธานสภาฯ - สอบถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินท่ีได้จากงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภา อยู่ในห้อง
ประชุมสภา จ านวน ๘ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  เห็นชอบ  จ านวน ๗ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง 
งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ  
 -ไม่มี 
  
 
 ปิดประชุมเวลา 1๖.๒๐ น. 
 
 
 

                (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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                                ( นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช ) 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

    (ลงช่ือ) 

                                               ( นายวรพงศ์  มานะกล้า ) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 


